

Số: 166 /TB-UBND

Bình Thuận, ngày 08 tháng 7 năm 2015

THÔNG BÁO

**Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị nghe báo cáo về
Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh năm 2014 và một số nhiệm vụ
cần tập trung thực hiện trong năm 2015**

Sáng ngày 08 tháng 7 năm 2015, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị nghe báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh năm 2014 và đề ra 01 số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong năm 2015. Tham dự Hội nghị có Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh cùng với lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể, cấp ủy, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, lãnh đạo các Hiệp hội doanh nghiệp và một số doanh nghiệp. Qua báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư và ý kiến của các thành viên dự Hội nghị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận chỉ đạo như sau:

I. Đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh năm 2014

Năm 2014, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Bình Thuận được xếp thứ 23; giảm 01 bậc; đạt 59,16 điểm, tăng 0,7 điểm so với năm 2013; Bình Thuận tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu các tỉnh xếp loại Khá.

Đạt được kết quả nói trên là nhờ sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh; trong quá trình chỉ đạo và điều hành đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm từng bước xóa bỏ rào cản và hoàn thiện cơ chế chính sách, môi trường đầu tư được cải thiện tốt hơn; tháo gỡ dần những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh; những thủ tục hành chính không cần thiết đã được bãi bỏ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động bình đẳng, đúng quy định của pháp luật. Mặc dù trong bảng xếp hạng PCI 2014, Bình Thuận giảm 01 bậc so với năm 2013 nhưng điểm trung vị vẫn tiếp tục tăng trong 03 năm gần đây (năm 2012 là 54,08 điểm; năm 2013 là 59,09 điểm và năm 2014 là 59,16 điểm).

Trong 10 tiêu chí, Bình Thuận có 8 tiêu chí cao hơn điểm trung vị của cả nước; 07 tiêu chí tăng bậc. Cụ thể: Tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất tăng 12 bậc, tinh minh bạch và tiếp cận thông tin tăng 10 bậc, đào tạo lao động tăng 8 bậc, thiết chế pháp lý tăng 6 bậc, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp tăng 6 bậc, chi phí không chính thức tăng 2 bậc, chi phí gia nhập thị trường tăng 1 bậc.

Cảm nhận của doanh nghiệp qua Chỉ số PCI năm 2014 đánh giá khá tốt về tính năng động tiên phong của chính quyền tỉnh, tinh thần trách nhiệm của

cán bộ, công chức và tính minh bạch trong tiếp cận thông tin. Qua đó, đã giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian thực hiện các quy định của Nhà nước, giảm bớt chi phí không chính thức và chi phí gia nhập thị trường, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Có 93,55% doanh nghiệp đánh giá phí và lệ phí đã công khai, minh bạch; 56% doanh nghiệp đánh giá thủ tục, giấy tờ đã đơn giản hơn trước; 80% doanh nghiệp đánh giá cán bộ, công chức nhà nước giải quyết công việc hiệu quả hơn. 65% doanh nghiệp đánh giá chính quyền tỉnh linh hoạt trong khuôn khổ pháp luật nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp; 49% doanh nghiệp đánh giá chính quyền tỉnh rất năng động và sáng tạo trong việc giải quyết các vấn đề mới phát sinh của doanh nghiệp; 41% doanh nghiệp cảm nhận tốt về thái độ của chính quyền tỉnh với khu vực kinh tế tư nhân.

Song, so với năm 2013, tiêu chí tính năng động và tiên phong của chính quyền tỉnh năm 2014 giảm 18 bậc, chi phí thời gian thực hiện các quy định của Nhà nước giảm 11 bậc. Điều đó cho thấy, vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức chưa có tinh thần trách nhiệm hỗ trợ, giúp đỡ doanh nghiệp; quan hệ phối hợp giữa các ngành, địa phương trong việc giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp chưa tốt; giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp có nơi; có lúc còn chậm so với thời gian quy định, gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp; doanh nghiệp phải thực hiện nhiều thủ tục theo quy định, đã làm tăng chi phí và thời gian đi lại của doanh nghiệp.

Bên cạnh những kết quả nêu trên, vẫn còn một số hạn chế như sau:

- Thái độ ứng xử của một bộ phận cán bộ “một cửa” và cán bộ trực tiếp làm việc với doanh nghiệp chưa cao, còn gây phiền hà, làm gia tăng chi phí thời gian thực hiện các quy định của Nhà nước và chi phí gia nhập thị trường của doanh nghiệp.

- Việc tiếp cận đất đai của doanh nghiệp vẫn còn khó khăn, nhất là công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.

- Tinh thần trách nhiệm, quan hệ phối hợp, tính năng động của một số sở, ngành, địa phương trong việc giải quyết khó khăn, vướng mắc; giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp còn hạn chế; chưa thực sự đồng hành, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp.

- Công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp còn nặng về xử phạt; chưa thực sự chú trọng đến uốn nắn, nhắc nhở, hướng dẫn doanh nghiệp tuân thủ và thực hiện đúng quy định của pháp luật.

- Việc liên kết giữa các hiệp hội, doanh nghiệp với các cơ sở đào tạo nghề của tỉnh còn hạn chế; chất lượng nguồn nhân lực chưa cao, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của doanh nghiệp.

II. Một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong năm 2015

Để cải thiện tốt môi trường đầu tư, nâng cao Chỉ số PCI năm 2015 của tỉnh và những năm tiếp theo, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:

1. Nhiệm vụ chung

1.1. Thủ trưởng của từng cơ quan, đơn vị và địa phương sau Hội nghị này phải rà soát, có biện pháp cải tiến và nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành và xử lý công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Tìm các biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ và giúp đỡ cho doanh nghiệp tiếp cận các thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh một cách dễ dàng, thuận lợi và minh bạch.

1.2. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tìm giải pháp giải quyết công việc cho doanh nghiệp nhanh gọn, kịp thời, giảm mạnh hồ sơ trễ hẹn nhằm giảm chi phí gia nhập thị trường, giảm phiền hà và rút ngắn thời gian tối đa giải quyết các yêu cầu, kiến nghị của doanh nghiệp.

1.3. Các sở, ngành và địa phương tăng cường đối thoại, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Thường xuyên rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị Trung ương sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách bất cập, tạo hành lang pháp lý cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh thuận lợi, đúng quy định của pháp luật. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp tốt với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc lấy ý kiến về dự án đầu tư đảm bảo đúng thời gian quy định và đảm bảo sự chỉ đạo, điều hành của tỉnh, tránh sai sót, khiếu kiện sau này giữa doanh nghiệp với các cơ quan chức năng và với các cấp chính quyền.

2. Nhiệm vụ cụ thể

2.1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tìm giải pháp khắc phục ngay việc giải quyết chậm đối với một số dự án phức tạp, theo hướng rà soát, rút ngắn, cắt giảm các quy trình thủ tục không cần thiết; thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ và cung cấp thông tin cho doanh nghiệp một cách tốt hơn.

2.2. Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính về đất đai; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận đất đai một cách thông thoáng và minh bạch. Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao đất sạch để hỗ trợ cho doanh nghiệp sớm thực hiện dự án; đồng thời, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng xử lý công việc.

2.3. Sở Công thương chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan tập trung nâng cao chất lượng hiệu quả dịch vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp; tìm giải pháp

đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại; tiếp tục mở rộng thị trường trong và ngoài nước; tăng cường công tác thông tin, tư vấn hỗ trợ cho doanh nghiệp;

2.4. Giao Sở Tư pháp tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp gắn với rà soát, đề nghị cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi các quy định không còn phù hợp; đồng thời, tăng cường hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

2.5. Thanh tra tỉnh và Thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, có trách nhiệm tăng cường công tác thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật của doanh nghiệp; uốn nắn, nhắc nhở, hướng dẫn doanh nghiệp tuân thủ và thực hiện đúng quy định của pháp luật. Công tác thanh tra không được để xảy ra chông chéo, trùng lặp và gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

2.6. Cục Thuế tỉnh tiếp tục thực hiện việc rút ngắn thời gian tiếp xúc giữa người nộp thuế với cơ quan thuế. Ngành Thuế phải lắng nghe, hướng dẫn, giải đáp kịp thời các thắc mắc của các doanh nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc kê khai thuế.

2.7. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (trực tiếp là các trường, các trung tâm dạy nghề) tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo nghề; trong đó chú ý gắn công tác đào tạo nghề với nhu cầu lao động của doanh nghiệp.


2.8. Hiệp hội Doanh nghiệp và các Hiệp hội ngành nghề tiếp tục làm tốt nhiệm vụ của mình nhất là vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với Nhà nước; phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho phù hợp; mạnh dạn phản ánh cho các cơ quan chức năng và lãnh đạo tỉnh những thông tin chính xác về sự nhũng nhiễu, gây phiền hà, khó khăn, vòi vĩnh của cán bộ, công chức, viên chức đối với tổ chức, cá nhân của doanh nghiệp nếu có để chấn chỉnh, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm theo quy định.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trực tiếp quán triệt nội dung kết luận này đến cán bộ, công chức, viên chức thuộc ngành, cấp mình và bàn biện pháp triển khai thực hiện tốt để tiếp tục cải thiện Chỉ số PCI của tỉnh trong năm 2015. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Thông báo này./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Thành phần dự họp;
- Chánh, Phó Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH, ĐTQH, VX&DL, NV,

NCPC, KTN. Văn (100b).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG

Võ Thanh Bình